

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN PHÁP CHẾ
Trình tại kỳ họp 12 Hội đồng nhân dân huyện khoá XII

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo luật định và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện (HĐND). Ban pháp chế tiến hành thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện (UBND) thuộc lĩnh vực pháp chế, các báo cáo công tác của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành hành án dân sự huyện 06 tháng đầu năm 2024 trình tại kỳ họp thứ 12 HĐND huyện, kết quả như sau:

I. CÁC BÁO CÁO, NGHỊ QUYẾT CỦA UBND HUYỆN.

1. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024.

Thống nhất nội dung báo cáo số 160/BC-UBND ngày 25/05/2024 của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2024 và những nhiệm vụ chủ yếu 06 tháng cuối năm 2024 của UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 12 HĐND huyện; Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo ổn định; tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ được tỉnh quan tâm triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đảm bảo; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được quan tâm triển khai ngay đầu năm đến nay được 30/37 phần việc, đạt 81,08% so với kế hoạch đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình tai nạn giao thông tuy có giảm, nhưng hậu quả dẫn đến chết người vẫn còn; tình hình tội phạm về trật tự xã hội, tệ nạn ma túy tăng so cùng kỳ¹. Trong năm 2023, công tác cải cách hành chính đã được quan tâm thực hiện, tuy nhiên nhiên, vẫn còn tình trạng hồ sơ trễ hẹn của người dân²; hồ sơ mức độ (3-4) tỷ lệ đạt còn thấp, chỉ số cải cách hành chính đạt (trung bình)³ so mặt bằng trung của Tỉnh.

2. Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng

¹ Tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn xã hội phát hiện 31 vụ (tăng 7 vụ so với cùng kỳ năm 2023, tỷ lệ tăng 29,16%); Tội phạm về tệ nạn về ma túy đã phát hiện 7 vụ, 21 đối tượng (tăng 5 vụ 9 đối tượng so cùng kỳ)

² Trong năm 2023 toàn huyện có 50 hồ sơ trễ hẹn (cấp huyện 30 hs, cấp xã 20 hs)

³ Theo Quyết định số: 25/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 01 năm 2024 của UBND tỉnh Sóc Trăng

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, địa phương quan tâm thực hiện; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả; Kết quả 6 tháng đầu năm 2024 Thanh tra huyện triển khai 01 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài chính - chi ngân sách và các nguồn thu khác của UBND xã Hưng Phú; triển khai thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn thuộc UBND huyện quản lý⁴, kết quả đã hoàn thành việc kê khai và bàn giao báo cáo theo quy định. Qua hoạt động thanh tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử 6 tháng đầu năm 2024 không có trường hợp tham nhũng trong cơ quan, tổ chức đơn vị.

Tuy nhiên, việc thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công còn hạn chế, số lượng còn ít, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh đó, hành vi vi phạm còn tiềm ẩn, phức tạp, khó phát hiện.

3. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, địa phương quan tâm triển khai thực hiện, giải quyết kịp thời, đúng quy định⁵. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, đạt 100% (02/02 đơn); kiến nghị, phản ánh đạt 42,85% (15/35 đơn).

Tuy nhiên, công tác tiếp dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh ở một số ngành, địa phương chưa quan tâm đúng mức; công chức phụ trách chủ yếu là kiêm nhiệm, thiếu chuyên môn, kinh nghiệm. Kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh đạt tỷ lệ còn thấp so tổng số đơn thuộc thẩm quyền.

II. CÁC BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN TƯ PHÁP

1. Báo cáo của Tòa án nhân dân

Thống nhất với báo cáo số 26/BC-TA, ngày 06/06/2024, của Tòa án nhân dân huyện, về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã xây dựng và ban hành Chương trình công tác năm 2024, với quyết tâm cao trong việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại vụ việc, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ 14 giải pháp của Tòa án nhân dân tối cao, 3 giải pháp của Tòa án nhân dân tỉnh trong việc nâng cao chất lượng công tác xét xử⁶. Kết quả so cùng kỳ số vụ, việc giải quyết tăng,

⁴ Toàn huyện có 81 đối tượng/38 cơ quan thuộc UBND huyện quản lý thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập, riêng đối tượng thuộc BTV huyện ủy quản lý có 154 đối tượng/54 cơ quan.

⁵ Tổng số lượt tiếp công dân 32 lượt, số người được tiếp 32 người (tăng 17 lượt, 17 công dân), với 32 vụ việc. Tổng số đơn tiếp nhận: 43 đơn (kỳ trước chuyển sang 14 đơn, tiếp nhận trong kỳ 29 đơn) tăng 13 đơn so cùng kỳ. Đơn thuộc thẩm quyền 37 đơn (khiếu nại: 01, tố cáo: 01, kiến nghị, phản ánh: 35 đơn).

⁶ Trong 6 tháng đầu năm Tòa án huyện Mỹ Tú đã thụ lý 495 vụ, việc, đã giải quyết 285 vụ, việc đạt tỷ lệ 57,58%. So cùng kỳ, thụ lý tăng 73 vụ, việc, giải quyết tăng 56 vụ, việc.

chất lượng giải quyết, xét xử chiếm tỷ lệ cao, số vụ, việc kháng cáo, kháng nghị giảm so cùng kỳ.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ giải quyết án còn thấp so chỉ tiêu, đặc biệt là các vụ án liên quan đến đất đai. Bên cạnh đó, án tồn từ năm 2023 về trước chưa được giải quyết dứt điểm, kéo dài, gây bức xúc cho người dân.

2. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân

Thông nhất với Báo cáo số 90/BC-VKSND, ngày 07/06/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện, về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm, Viện kiểm sát nhân dân thực hiện tốt công tác tiếp nhận, phân loại xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đều đúng quy định pháp luật, không để ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm hoặc tòa án tuyên không phạm tội. Trong kỳ, đơn vị đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố mới 38 vụ/61 bị can (tăng 05 vụ/16 bị can so với cùng kỳ) tập trung chủ yếu là các tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm xâm phạm về kinh tế, sở hữu và ma túy⁷.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ của đơn vị còn chậm so với kế hoạch đề ra như tổ chức phiên Toà rút kinh nghiệm, về trực tiếp kiểm sát việc ban hành kiến nghị. Qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát, đơn vị chưa phản ánh tình hình hoạt động của các cơ quan tư pháp về kết quả giải quyết đạt tỷ lệ thấp, án tồn trước năm 2023; tiến độ thi hành án một số vụ việc còn chậm,...

3. Báo cáo công tác của Chi cục Thi hành án dân sự

Thông nhất với báo cáo số 286/BC-CCTHA, ngày 10/06/2024 của Chi Cục thi hành án dân sự huyện, về kết quả công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Kết quả, 06 tháng đầu năm 2024, đã thi hành xong 295/518 việc có điều kiện thi hành (tăng 95 việc so với cùng kỳ (tăng 32,2%)), đạt tỷ lệ 56,94%. Số tiền thi hành xong 11 tỷ 800 triệu đồng (tăng 6 tỷ 211 triệu đồng). Tiếp tục được tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành trong thi hành án dân sự; quan tâm công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ.

Tuy nhiên, tiến độ thi hành án một số vụ việc còn chậm ở một số giai đoạn thi hành án; việc rà soát phân loại án, xác minh điều kiện thi hành án; tổ chức thi hành án đối với vụ việc có điều kiện thi hành án còn nhiều, chưa thi hành dứt điểm.

III. KIẾN NGHỊ

⁷ Tội phạm về trật tự xã hội: khởi tố mới 20 vụ/35 bị can (tăng 04 vụ/12 bị can so cùng kỳ);
Tội phạm về kinh tế, sở hữu: khởi tố mới 13 vụ/12 bị can (giảm 01 vụ/tăng 01 bị can so cùng kỳ)
Tội phạm về ma túy: khởi tố mới 05 vụ/14 bị can (tăng 02 vụ/03 bị can so cùng kỳ).Lưu

Để phát huy những mặt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện kiến nghị:

1. Đối với UBND huyện

- Tiếp tục chỉ đạo ngành công an huyện tăng cường công tác theo dõi nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn kịp thời xử lý không để bị động. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo cải cách hành chính; kiểm tra công vụ tại các cơ quan đơn vị, không để tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn, khi giải quyết hồ sơ trễ hạn phải có văn bản xin lỗi người dân, doanh nghiệp; tăng cường giải quyết hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ (3-4) đảm bảo đúng theo quy định.

- Chỉ đạo Thanh tra huyện tham mưu triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong giải quyết kiến nghị, phản ánh, nhất là giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài. Tăng cường việc thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

2. Đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện

Có giải pháp giải quyết đối với một số vụ việc còn chậm; tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; tăng cường kiểm tra, nâng cao năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức. Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực.

3. Đối với Tòa án nhân dân huyện

Tập trung nâng cao chất lượng công tác xét xử đảm bảo chỉ tiêu năm 2024; Có giải pháp giải quyết dứt điểm các vụ án tồn từ năm 2023 trở về trước. Hạn chế án thấp nhất số vụ, việc kháng cáo, kháng nghị, án hủy, sửa do lỗi của thẩm phán.

4. Đối với Chi Cục Thi hành án dân sự huyện

Kịp thời tham mưu Ban chỉ đạo thi hành án dân sự trong công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác thi hành án. Phân công chấp hành viên rà soát, xác minh điều kiện thi hành án để đảm bảo trong thi hành án đối với những vụ việc có điều kiện thi hành.

Trên đây là kết quả thẩm tra các báo cáo thuộc lĩnh vực của Ban pháp chế trình HĐND huyện xem xét.

Nơi nhận:

- TT. HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu VT;

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



Lê Phát Khởi